



## แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๔

### เรายอมถอย ๒ ก้าว เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงาน และพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล

นับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่พวกเราได้ปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พวกเรา ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวครั้งที่ ๘ นับตั้งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ามาบริหารประเทศ ตลอดช่วง ๕ วันที่ผ่านมา รัฐบาลได้มอบหมายผู้แทนคือรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) มาประสานงานกับพวกเราหลายครั้ง

ครั้งล่าสุดคือเมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ซึ่งเหมือนจะได้ข้อสรุปหลายเรื่อง แต่ในทางข้อเท็จจริงแล้ว พวกเราพบว่ามี การบิดเบือนสาระสำคัญในหลายเรื่อง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทั้ง ๔ เรื่อง ซึ่งตกลงร่วมกันแล้วว่าจะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่มีการบิดเบือน ดังนี้

๑. กรณีปัญหาเขื่อนปากมูล รัฐบาลไม่ได้นำมามติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ และมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. (๑๔ พ.ค.๕๖) แต่เป็นการตั้งเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลง (รายละเอียดประกอบตามเอกสารเผยแพร่)

๒. กรณีโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่ ๕ ชุมชน รัฐบาลไม่ได้นำมามติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. (๑๔ พ.ค.๕๖) แต่เป็นการตั้งเรื่องใหม่ (รายละเอียดประกอบตามเอกสารเผยแพร่)

๓. กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของโครงการบ้านมั่นคง รัฐบาลไม่สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. (๑๔ พ.ค.๕๖) ได้ เพราะติดขัดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาในกลไกของอนุกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น ก็เป็นแค่เพียงได้กำหนดวันประชุมเท่านั้นเอง ซึ่งยังไม่มีหลักประกันได้ว่า ปัญหาความเดือดร้อนของพวกเราจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอยืนยันว่า การชุมนุมเรียกร้องครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๘ แล้ว และที่ผ่านมาพวกเราก็เชื่อใจ และไว้วางใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาส สร้างบรรยากาศ ต่อการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหา ด้วยการยุติการชุมนุมแล้วเดินทางไปรอคอยความหวังที่บ้าน แต่สุดท้าย คำสัญญา ข้อตกลงที่มีอยู่นั้น ก็ถูกแห่แข่งก็ถูกละเลย ขณะที่ความรุนแรงในพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีนายเด่น คำแหล้ และภรรยา ที่ต้องจำคุก จากการขังขี้เย็ดขี้ก่่าวหาของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จังหวัดชัยภูมิ และการบังคับคดีชาวบ้าน โกลโคตนา จังหวัดภูเก็ต ที่มีขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งนายดิเรก กองเงิน ที่อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นัดส่งฟ้องในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่จะต้องเริ่มเปิดเขื่อนปากมูลในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ปลาเดินทางเข้ามาสู่น้ำแม่ น้ำมูล เพื่อให้คนหาปลาสามารถประกอบอาชีพได้ เหล่านี้คือปัญหาหลัก ๆ ที่ยืนยันว่า หากรัฐบาลไม่เร่งดำเนินการให้ยุติและเป็นรูปธรรม โดยเร็ว พวกเราก็ไม่สามารถเชื่อคำสัญญาของรัฐบาลได้

การประกาศยอมถอย ๒ ก้าว ในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้



๑. พวกเราขอเปิดการเจรจากับรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่รัฐบาลไม่ยอมเปิดการเจรจากลับเปิดการหาหรือซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) นี่คือการถอยก้าวที่ ๑

๒. พวกเรายืนยันว่า จะต้องนำกรณีประเด็นปัญหาทั้ง ๔ เรื่องเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่สุดท้ายมีเพียงแค่ ๑ กรณีเท่านั้นที่คาดว่าจะสามารถพิจารณาได้ ส่วนอีก ๓ กรณีไม่สามารถนำเข้าสู่พิจารณาได้ทัน ในการประชุม ครม. ครั้งนี้ นี่คือการถอยก้าวที่ ๒

พวกเรายืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้จึงเป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาครั้งที่ ๘ ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาสให้มีการหารือขึ้น ระหว่างตัวแทนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กับตัวแทนรัฐบาลหลายครั้งนั้น ก็เป็นเพียงแค่การตกลงในแนวทางการดำเนินงานเท่านั้น ไม่ใช่การแก้ไขปัญหา ที่จะทำให้เกิดรูปธรรมแต่อย่างใด

และเนื่องด้วยในช่วงวันที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ เป็นช่วงงานวันพีชมงคล ซึ่งจะมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยจะมีการใช้เส้นทางถนนราชดำเนินเป็นเส้นของขบวนเสด็จไปยังพระราชพิธี

ประกอบกับได้มีความคืบหน้าในแนวทางในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพอสมควร

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานและประสานงานร่วมกันให้ลุล่วงตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในระหว่างรอฟังผลพิจารณาการประชุมการแก้ไขปัญหา และเนื่องด้วยสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการหลายชุดตลอดทั้งสัปดาห์ จึงจำเป็นต้องย้ายจุดที่ตั้งการชุมนุมใหม่ โดยพวกเราจะเคลื่อนไปปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณริมคลองข้างกระทรวงศึกษาธิการ แทนที่ชุมนุมเดิม

อย่างไรก็ตาม พวกเราขอเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ทราบร่วมกันว่า การประกาศถอย ๒ ก้าวในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาภาพพจน์ของรัฐบาล เท่านั้น ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเรา รัฐบาลรุกคืบและกดดันพวกเราไปแล้ว และหวังว่าจะไม่เกิดสภาพเช่นนี้อีก รัฐบาลควรมุ่งมั่นและเร่งรีบแก้ไขปัญหาของพวกเราให้เป็นไปตามข้อสรุปของที่ประชุมตามที่ตกลงกันไว้ต่างหาก น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

พวกเราขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอยืนยันมาอีกครั้งว่า เราจะยังคงปักหลักชุมนุมอย่างสงบ ต่อไป จนกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเราจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการต่อไป ในรูปแบบใด

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน  
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้าทำเนียบรัฐบาล